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	 "สิทธิเดช	มัยลาภ"	บิ๊ก	SKY	คาดรายได้

ปี62	โตก้าวกระโดด	คาดโกยไม่ต�่ากว่า	3.3	พัน

ลบ.	พร้อมรักษาอัตราก�าไรสุทธิไว้ที่	10%	หลังตุน	

Backlogในมือ	3.34	พันลบ.	พร้อมเปิดตัว	DIgital	

Platform	ของ	AOT	ส.ค.นี้	รับรู้รายได้	Q3/62			

ศึกษาย้ายเข้าเทรดใน	SET	หวังเพิ่มโอกาสรับงาน

ขนาดใหญ่		

 นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซี
ที จ�ากัด (มหาชน) หรือ SKY	เปิดเผย

ว่า	บริษัทฯมั่นใจว่าผลการด�าเนินงานปี	2562	จะ

เติบโตอย่างก้าวกระโดด	โดยคาดมีรายได้ไม่ต�่า

กว่า	3,300	ล้านบาท	เทียบกับปีก่อนที่มีรายได้อยู่

ที่	1,070.42	ล้านบาท	พร้อมจะรักษาอัตราก�าไร

สุทธิไว้ที่	10%	จากปีก่อนที่มีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่	

10.14%	เนื่องจาก	โดยปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือ	

(Backlog)	จ�านวน	3,343	ล้านบาท	ซึ่งเป็นงาน

ที่บริษัทฯเซ็นสัญญาตั้งแต่ปี	2561	จ�านวน	2,626	

ล้านบาท	และเป็นงานจากการเซ็นสัญญาตั้งแต่

ครึ่งปีแรกของปี	2562	จ�านวน	717	ล้านบาท	โดย

มูลค่างานดังกล่าวจะรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ทั้งหมด		

	 ทั้งนี้	ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯยังมีแผนที่

จะเข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่องหลาย

โครงการทั้งของภาครัฐและเอกชนมูลค่ารวมกว่า

หลายพันล้านบาท	ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวม

อุตสาหกรรมไอทีในปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโตถึง	23%	

เมื่อเทียบกับปีก่อนจากความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งภาครัฐและเอกชน

	 ขณะเดียวกัน	บริษัทฯยังเตรียมเซ็ญสัญญา

เป็นพันธมิตรกับ	บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ระดับโลก

เพื่อรุกธุรกิจสมาร์ทซีเคียวริตี้	ซึ่งเป็นโซลูชั่นด้าน

การรักษาความปลอดภัยส�าหรับองค์กรและธุรกิจ	

โดยปัจจุบันบริษัทฯมีแผนขยายการให้บริการแบบ

เต็มรูปแบบและรุกเข้าสู่กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน	

เช่น	กลุ่มห่างสรรพสินค้า	คอนโดมิเนียม	อาคาร

ส�านักงาน	โรงงานขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม

เป็นต้น	

	 นอกจากนี้	ยังมีดิจิตแพลตฟอร์ม	ที่บริษัทฯ

ได้พัฒนาให้เแก่	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	AOT	ด้วยระยะสัญญา	10	ปี	ซึ่ง

เตรียมเปิดตัวในวันที่	6	สิงหาคม	2562	และ

สามารถเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส3/2562	

เป็นต้นไป		โดยสิ้นปีนี้บริษัทฯตั้งเป้าที่จะมียอดผู้

ดาวโหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าว	500,000	ราย	

และตั้งเป้าปี	2563	จะมีผู้ดาวโหลด	2,300,000	

ราย	ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของผู้โดยสารที่เข้า

มาเที่ยวในประเทศมากขึ้นโดยปี	2563	บริษัทฯ

คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากแอพลิเคชั่นดัง

กล่าวอย่างเต็มปี	หรือประมาณ	100	ล้านบาท	

และคาดว่าจะมีสัดส่วนการดาวโหลดจากผู้โดยสาร

ชาวไทย	65%	จากต่างชาติ	35%	และบริษัทฯมี

แผนขยายดิจิตแพลตฟอร์มไปต่างประเทศด้วย

เช่น	เมืองมิวนิค	ประเทศเยอรมันนี	เมืองอินชอน	

ประเทศเกาหลีใต้	เพื่อเป็นการขยายการเติบโต

ของธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต

	 "เราเป็นผู้พัฒนาระบบ	AOT	Digital	

Platform	ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมนี้	โดยราย

ได้มาจากผู้โดดยสารให้บริการผ่านแอพลลิเคชั่น	

AOT	Mobile	Platform	ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นให้เลือก

กว่า	20	รายการ	เช่น	บริการข้อมูลเที่ยวบิน	การ

จองที่จอดรถ	สิทธิเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆ

ภายในสนามบิน	การสะสมและแลกคะแนนเป็นต้น	

ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าว	จะสร้างรายได้ให้แก่

บริษัทฯอย่างสม�่าเสมอตลอดอายุสัญญา	10	ปี	

โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส	3นี้เป็นต้น

ไป	"	

	 พร้อมกันนี้	บริษัทฯยังให้บริการ	Free	wifi	

แก่ผู้โดยสารและผู้ที่มาใช้บริการภายในสนามบิน

ทั้ง	6	แห่งของ	AOT	ซึ่งประกอบไปด้วย	สนามบิน

สุวรรณภูมิ	สนามบินดอนเมือง	สนามบินภูเก็ต	

สนามบินเชียงใหม่และสนามบินเชียงราย	และจาก

การที่	AOT	ได้บริหารจัดการ	4	สนามบินใหม่	ได้

แก้	อุดรธานี	สกลนคร	ตาก	และชุมพร	ในอนาคต

บริษัทฯก็จะมีแผนเข้าไปรับงานด้านระบบไอทีด้วย	

เนื่องจากมองว่ามีประสบการณืในการบริหารทั้ง	

6	สนามบินแล้ว	โดยงบลงทุนในทั้งหมดที่จะต้อง

ปรับปรุงทั้ง	4	สนามบิน	มีจ�านวน	1,000	ล้าน

บาท	และ	10-20%	จะเป็นงบลงทุนส�าหรับด้าน

ไอที	

	 ส�าหรับ	วิทยุสื่อสารดิจิตอล	(Radio	Trunk)	

โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ชนะการเสนอราคาและได้

ด�าเนินการลงนามในสัญญาโครงการจัดหาและ

ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล	ระยะที่	2	ของ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	โดยจะจัดหาโครงข่าย

ระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอลที่มีความปลอดภัย

สูงพร้อมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

วิทยุสื่อสารให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น	โดยจะเน้นในเมืองท่องเทียวเช่น	เชียงใหม่	

นครราชสีมา	ขอนแก่น	พัทยา	หัวหิน	ภูเก็ตและ

หาดใหญ่	จากระยะที่	1	ที่บริษัทฯติดตั้งระบบวิทยุ

สื่อสารดิจิตอลเพียงแค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น	

	 นอกจากนี้	บริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษาย้าย

หลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	(SET)	จากปัจจุบันที่ซื้อขายอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	เพื่อเป็นการ

เพิ่มเครื่องมือการระดมทุนซึ่งจะท�าให้ต้นทุน

ทางการเงินของ

บริษัทฯ	ปรับลดลง	

รวมถึงเป็นการ

เพิ่มโอกาสในการ

เข้าร่วมประมูล

งานที่มีขนาดใหญ่

มากขึ้นด้วยเช่นกัน	

โดยคาดว่าจะได้

ข้อสรุปถึงแผนการ

ดังกล่าวได้ภายใน

ปี	2563

SKY คาดรายได้ปี62 ไม่ต�่ากว่า 3.3 พันลบ.   
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	 บอร์ด	7UP	ไฟเขียว	ร่วมทุนในโครงการ

โรงไฟฟ้าประชารัฐ	3	จ.ชายแดนภาคใต้	มูลค่า	

50	ลบ.	สยายปีกธุรกิจสู่กลุ่มธุรกิจพลังงาน

ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มี

ความหลากหลาย

 นายชนินทร์ เกียรติทวีพงษ์ ผู้
มีอ�านาจรายงานสารสนเทศ บริษัท 
เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) ( “7UP”) เปิดเผยว่า		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เซเว่น	ยูทิลิตี้

ส์	แอนด์	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(	“7UP”)	

ครั้งที่	8/2562	เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2562	ได้

มีมติอนุมัติการเข้าร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

ประชารัฐ	ส�าหรับพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาค

ใต้	ทั้งนี้การเข้าท�ารายการดังกล่าวเป็นการ

ลงทุนของ	บริษัท	เฟอร์รั่ม	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	

(“เฟอร์รั่ม	เอ็นเนอร์ยี่”)ซึ่ง	บริษัท	เฟอร์รั่ม	

เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	

เฟอร์รั่ม	แคปปิตอล	จ�ากัด	

(“เฟอร์รั่ม	แคปปิตอล”)	

โดยเฟอร์รั่ม	แคปปิตอล

ถือหุ้นใน	เฟอร์รั่ม	เอ็น

เนอร์ยี่	เป็นสัดส่วนร้อย

ละ	99.99	และเฟอร์รั่ม	

แคปปิตอลเป็นบริษัท

ย่อย	ของ	บริษัทเซเว่น	

ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พาว

เวอร์	จ�ากัด	

(มหาชน)	

โดย	7UP	

ถือหุ้นอยู่

ในเฟอร์รั่ม	

แคปปิตอลเป็นสัดส่วนร้อยละ	99.99	การเข้า

ซื้อหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ	เป็นการ

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	อีโค	เอ็นเนอร์ยี	กรุ๊ป	

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(“อีโค”)	จากนางสาวสุ

ญาณี	สุวรรณยศ	เป็นจ�านวน	122,266,665	

หุ้น	และจากนายธนภูมิ	ปัญญาพฤฒิโชติ	เป็น

จ�านวน	8,500,000	หุ้น(“กลุ่มผู้ขาย”)	ซึ่งเป็น

บุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ	

ความเกี่ยวโยงใดๆ	กับผู้บริหาร	กรรมการ	ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่และผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

และบริษัทย่อย	ในราคาหุ้นละ	0.3823	บาท	

คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้น	50.00	ล้าน

บาท(มูลค่าที่ตราไว้	5.00	บาทต่อหุ้น)	คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	76.92	ของทุนจดทะเบียนช�าระ

แล้ว

	 ทังนี้เฟอร์รั่ม	เอ็นเนอร์ยี่	จะท�าการจ่ายค่า

ตอบแทนการเข้าร่วมทุนโดยการช�าระเงินค่าหุ้น	

อีโค	จ�านวน	130,766,665	หุ้นคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ	76.92	เป็นเงินจ�านวน	50.00	ล้านบาท

เป็นเงินสดจ�านวน	28.80	ล้านบาท	ในวันที่	20	

มิถุนายน	2562(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	57.60)	

และช�าระส่วนที่เหลือในวันที่	26	มิถุนายน	2562	

จ�านวน	21.20	ล้านบาท	(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	

42.40)	โดยการแบ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์	

	 ด้านผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ

เข้าท�ารายการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างราย

ได้และผลก�าไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว	

ส่งผลดีต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท	อีกทั้ง

เป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจพลังงาน

ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มี

ความหลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงค์

ของการเพิ่มทุนของบริษัทให้มากที่สุด

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	ราคา

ที่ซื้อขายในครั้งนี้มีความเหมาะสม	เนื่องจากได้

ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่า

สิ่งตอบแทนที่ได้รับ	โดยประเมินมูลค่าที่เหมาะ

สมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด	

(DiscountedCash	Flow	Approach)	โดยราคา

ซื้อขายอยู่ในช่วง	46.38	–	94.77	ล้านบาท	ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า	ราคาในการซื้อขาย

ไม่ควรเกิน	60	ล้านบาท	โดยอัตราผลตอบแทน	

(IRR)	อยู่ที่	15.74%	และผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	

(EIRR)	อยู่ที่	26.79%

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	เงื่อนไข

เกี่ยวกับการเข้าท�าธุรกรรมในครั้งนี้	เนื่องจาก

บริษัท	อีโค	เอ็นเนอร์ยีกรุ๊ป	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	

ได้ด	าเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว	มีความเกี่ยว

พันด้านลูกหนี้	เจ้าหนี้	และรายการอื่นๆ	ซึ่งผู้

ขายและผู้รับรองจะรับผิดชอบภาระหรือค่าใช้

จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่	1	มิถุนายน	2562	และ

หากเกิดความเสียหายซึ่งมีภาระและค่าใช้จ่ายใน

อนาคต	ผู้ขายและผู้รับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ทั้งสิ้น

	 คณะกรรมการบริษัทคาดว่าบริษัทจะได้รับ

ประโยชน์ในการเข้าลงทุนครั้งนี้	เนื่องจากบริษัท	

อีโค	เอ็นเนอร์ยี	กรุ๊ปคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	เป็น

ผู้ถือหุ้นใน	บริษัท	ประชารัฐชีวมวล	แม่ลาน	

จ�ากัด	ในสัดส่วนร้อยละ	56	และ	บริษัท	ประชา

รัฐชีวมวลบันนังสตา	จ�ากัด	ในสัดส่วนร้อยละ	

55.33	ซึ่งเป็นบริษัทที่ด�าเนินกิจการผลิตและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	เป็นการ

เพิ่มศักยภาพในการด�าเนินงานของบริษัทด้าน

ธุรกิจพลังงานทดแทน	การเข้าท�ารายการใน

ครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลก�าไรที่

แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว	ซึ่งส่งผลดีต่อ

ผลการด�าเนินงานของบริษัท	อีกทั้งเป็นการ

ขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน

เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความ

หลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงค์การ

ด�าเนินงานของบริษัท

7UP ทุ่ม 50 ลบ. ร่วมทุน 

โรงไฟฟ้าประชารัฐ 3 จว.ชายแดนใต้
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TQM ร่วมงานโรดโชว์กับซิต้ีกรุ๊ป สิงคโปร ์

เปิดตัวนายหน้าประกันภัยรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 

ตอกย�้าปัจจัยพ้ืนฐานแกร่ง

ILINK ชนะประมูลงาน 

HV Submarine Jointer 

และโครงการส่ือสารกองทัพไทย

	 TQM	ควงซิตี้กรุ๊ป	เดินสายโรดโชว์ที่

ประเทศสิงคโปร์	ระหว่างวันที่	25-26	มิถุนายน

นี้	เปิดตัวผู้น�านายหน้าประกันภัยรายใหญ่ที่สุด

ของไทยต่อนักลงทุนสถาบัน-กองทุนในสิงคโปร์	

ตอกย�้าหุ้น	TQM	ปัจจัยพื้นฐานแกร่ง	ไม่มีภาระ

หนี้สินและดอกเบี้ย	ขยายการลงุทนเทคโนโลยี

การให้บริการต่อเนื่อง	ผลักดันธุรกิจเติบโต

แข็งแกร่ง	พร้อมปันผลที่น่าสนใจ

 ดร.อัญชลิน พรรณนิภา 
ประธานกรรมการ และ 
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)	พร้อมด้วยผู้บริหาร	ร่วมให้ข้อมูล

และตอบข้อซักถามต่าง	ๆ	เพื่อสร้างความมั่นใจ

ให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันต่าง	ๆ	ใน

งาน	"Asean	C-Suite	Investor	Conference	

2019"	จัดโดยซิตี้กรุ๊ป	ณ	ประเทศสิงคโปร์	ซึ่งได้

รับความสนใจจากกลุ่มลงทุนหลายสถาบันเข้า

ร่วมฟังเป็นจ�านวนมาก	

	 ขณะที่	TQM	ได้รับการเลือกเข้าค�านวณใน

ดัชนี	FTSE	เป็นหุ้นเข้าใหม่	FTSE	Rebalance	

ในกลุ่ม	Micro	Cap	นั้น	จะเป็นการท�าให้	TQM	

เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

	 ทั้งนี้ผลประกอบการไตรมาส	1	ปี	2562	

ของ	TQM	รายได้รวมยังเติบโตต่อเนื่อง	โดยเพิ่ม

ขึ้น	9.5%	จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว	และ

มีก�าไรสุทธิเติบโต	20.6%	เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีที่แล้วเช่นกัน	ซึ่งเป็นผลมาจาก

ยอดขายเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้น	การควบคุมค่า

ใช้จ่าย	และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารงาน

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยแนวโน้มคาดว่า	

TQM	ยังเติบโตได้ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้	

 นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอม
มิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ILINK	เปิดเผยว่า	หลังจากที่บริษัทฯ	ได้เสนอ

เข้าร่วมประมูลในงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

(กฟภ.)	บริษัทฯ	ได้ชนะการประมูลในโครงการจัดซื้อ	

Sub	sea	join	ระบบสายเคเบิ้ลใต้น�้า	(Submarine	

Cable)	115	KV	วงเงินรวมกว่า	30	ล้านบาท	ขณะ

เดียวกันบริษัทฯ	ยังชนะการประมูลโครงการติดตั้ง

ระบบไฟเบอร์ออฟติก	จากกรมการสื่อสารทหาร	

กองบัญชาการกองทัพไทย	มูลค่ากว่า	99	ล้านบาท	

โดยสามารถส่งมอบงานและติดตั้งแล้วเสร็จได้ภายใน

ปี	2562	สามารถทยอยรับรู้รายได้สูงกว่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้กว่า	5,485	ล้าน	และคาดว่าภายหลังจากการ

จัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วเสร็จ	ส่งผลให้การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศไทยก้าวหน้า	จะท�าให้ธุรกิจจัด

จ�าหน่ายสายสัญญาณซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ	

เติบโตต่อไปด้วย

	 อนึ่ง	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	

จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	3	ธุรกิจ	ได้แก่ธุรกิจ

จัดจ�าหน่าย	(Distribution)	โดยเป็นผู้น�าเข้าและ

จัดจ�าหน่ายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและ

เปิดด�าเนินธุรกิจมานานกว่า	32	ปี	มีสาขา	5	แห่ง	

ครอบคลุมทั่วประเทศและมีตัวแทนจ�าหน่าย	ผู้ค้า

และร้านค้า	อยู่ทั่วประเทศมากกว่า	12,000	ราย	มี

รายได้จากการขายส่งสายสัญญาณ	2,500	ล้าน

บาท	ต่อปี	อีกทั้งยังได้น�าความเชี่ยวชาญมาต่อย

อดเป็น	ธุรกิจโทรคมนาคม	(Telecom)	โดยเป็นผู้ให้

บริการการสื่อสารผ่านโครงข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก

ทั่วไทยเน้นลูกค้าที่มีการเชื่อมโยงสาขา	ทั้งภาคธุรกิจ	

ภาคการเงินและภาครัฐ	โดยยังได้สร้างศูนย์ดาต้า

เซ็นเตอร์	เพื่อให้บริการรับฝากข้อมูลของลูกค้าราย

ใหญ่อีกด้วยและอีกหนึ่งธุรกิจ	ได้แก่	ธุรกิจวิศวกรรม

และโครงการพิเศษ(Engineering)ที่มีการน�าความ

เชี่ยวชาญของทีมวิศวกรมารับเหมางาน	TURN	KEY	

โครงการวิศวกรรมต่างๆ	เช่น	โครงการ	Submarine	

Cable,	Transmission	Line,	Undergrown	Cable	

และโครงการรถไฟฟ้า	APM	(Automatic	People	

Mover)	เป็นต้น

	 ในปี	2562	ได้ตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่	5,485	

ล้านบาท	โดยประมาณการสัดส่วนรายได้ดังนี้

	 1.ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ	

(DISTRIBUTION)	:	(สัดส่วนรายได้ประมาณ	45%)

	 2.ธุรกิจโทรคมนาคม	(TELECOM)	:	(สัดส่วน

รายได้ประมาณ	37%)

	 3.ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ	

(ENGINEERING)	:	(สัดส่วนรายได้ประมาณ	18%)
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SAMTEL เผยสามารถคอมเทค 

คว้างานใหม่ 2 โครงการ 

มูลค่ารวม 767.44 ลบ.

IVL เผยเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้า
" IndoramaVentures Quimica " ท่ีสเปน  

ก�าลังประเมินความเสียหาย-หาสาเหตุ

 นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) SAMTEL	เปิดเผยว่า			

บริษัท	สามารถคอมเทค	จ�ากด	ซึ่งเป็น	บริษัท

ย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.99	ได้งานรับจ้าง

งานโครงการต่างๆ	รวมทั้งสิ้น	2	โครงการ		

มูลค่ารวม	767.44	ล้านบาท	โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

	 1.	ได้รับหนังสือแจ้งตกลงซื่องานติด

ตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร	และ

อุปกรณ์ประกอบระบบ	ตามโครงการพัฒนา

ระบบโทรคมนาคมทหาร	ประจ�าปี	งบประมาณ	

2562-2564	จากกองบัญชาการกองทัพไทย	

เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2562	เพื่อด�าเนินการ

ติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร	และ

อุปกรณ์ประกอบระบบ	โดยมีมูลค่างานรวมทั้ง

สิ้น	598.8	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ระยะ

เวลาด�าเนินการ	910	วัน	นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาและให้บริษัทย่อยน�าเอกสารหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อประกอบการจัดท�าสัญญา	และ

ลงนามในสัญญาต่อไป

	 2.	ได้รับหนังสือแจ้งงานจ้างจัดหาพร้อม

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	บริเวณ

สวนสาธารณะ	ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	กบ

กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	20	มิถุนายน	2562	

เพื่อด�าเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	โดยมีมูลค่างานรวม

ทั้งสิ้น	168.64	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	

ระยะเวลาด�าเนินการ270	วัน	นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาและให้บริษัทย่อยน�าเอกสารหลัก

ฐานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อประกอบการจัดท�าสัญญา	

และลงนามในสัญญาต่อไป

 นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ 
เลขานุการบริษัท บริษัท อินโด
รามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) 
IVL	เปิดเผยว่า	เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	

2562	เวลา	15.30	น.(ตามเวลาท้องถิ่น)	

ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่คลังสินค้าพร้อม

ส่งผลิตภัณฑ์	PTA	และ	IPA*	ของบริษัท	

IndoramaVentures	Quimica	S.L.U.ซึ่งตั้ง

อยู่ที่เมืองซานโรเก	(San	Roque)	ในประเทศ

สเปน

	 ทั้งนี้บริษัทสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ดัง

กล่าวไว้ได้แล้ว	โดยพนักงานทุกคนปลอดภัย	

และสายการผลิตสามารถด�าเนินการได้เป็น

ปกติ

	 ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการประเมิน

ความเสียหายและหาสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้	

โดยไม่มีหยุดด�าเนินการผลิตแต่อย่างใด

	 ทั้งนี้	อาจจะมีผลกระทบเล็กน้อยต่อการ

จัดหาวัตถุดิบบรรจุถุง	(Bagged	Material)

	 อนึ่ง	เหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าจะไม่ส่ง

ผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด	โดยทรัพย์สิน

ในส่วนที่เสียหายรวมทั้งสต๊อกสินค้านั้นมีการ

คุ้มครองอย่างเพียงพอภายใต้การประกันภัย

	 หมายเหตุ:	*PTA	หมายถึง	Pure	

Terephthalic	Acid	/	*IPA	หมายถึง	

Isophthalic	Acid
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับลด GDP ไทยปี 62 เหลือโต 3.1% 

จากเดิมคาดโต 3.7% เหตุสงครามการค้ากดส่งออกทั้งปีไม่โต

	 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้จัดงานเสวนาเรื่อง	

“มองเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง”	เมื่อวันพุธที่	

26	มิถุนายน	2562	โดยได้ปรับลดประมาณการ

เศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงมาอยู่ที่	3.1%	จากเดิมที่	

3.7%	จากภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจาก

การชะลอตัวของการค้าโลก	หลังสงครามการค้า

ระหว่างสหรัฐฯ	กับจีนมีโอกาสยืดเยื้อ

 นางสาวณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	มองว่า	“ทิศทาง

การค้าโลกในระยะที่เหลือของปีนี้	อาจถูกกดดัน

จากการเก็บภาษีสินค้าน�าเข้าจากจีนในวงเงิน

ที่เหลืออีก	3.25	แสนล้านดอลลาร์ฯ	ท�าให้มี

การปรับลดประมาณการของการส่งออกในปี

นี้ลงมาที่	0%	จากเดิมที่	3.2%	ซึ่งต้องติดตาม

ผลการประชุมG20	และการหาทางออกของ

เกมการเมืองของทั้งสองประเทศ	รวมถึง

สถานการณ์การแข็งค่าของเงินบาท	แต่ทั้งนี้	

หากมีสัญญาณบวกจากการเจรจาระหว่าง

สหรัฐฯ	และจีนมากขึ้น	การส่งออกยังมีโอกาส

โตในแดนบวก	ซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วย

หนุนให้ตัวเลขจีดีพีเอียงเข้าหากรอบบนของช่วง

ประมาณการใหม่ที่	2.9-3.3%	ได้”

	 แม้ตัวเลขจีดีพีทั้งปี	อาจลดภาพบวกลง

จากเดิม	แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าเศรษฐกิจ

ไทยครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีกว่าในช่วงครึ่งปีแรก	

จากผลของฐานและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลใหม่	ที่คาดว่าจะผลักดันนโยบายที่

สอดคล้องกับที่พรรคร่วมรัฐบาลเคยหาเสียงไว้

ช่วงก่อนการเลือกตั้ง	อาทิ	นโยบายประชารัฐ	

ประกันรายได้พืชผลเกษตร	รวมถึงนโยบายเร่ง

ด่วนเพื่อเยียวยาผลกระทบจากการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจโลกด้วย	แรงกระตุ้นเหล่านี้น่าจะเพียง

พอที่จะชดเชยผลกระทบจากความล่าช้าของงบ

ประมาณประจ�าปี	2563	ได้

	 ส่วนแนวโน้มดอกเบี้ยนั้น	การประชุม	

กนง.น่าจะยังคงนโยบายไว้ที่	1.75%	ในช่วง

ที่เหลือของปีนี้	โดยให้น�้าหนักกับประเด็นเชิง

เสถียรภาพ	คู่ขนานไปกับการติดตามปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ยังมีอยู่มาก	

ขณะที่	คาดว่าเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ได้ราว	1-2	ครั้งในปีนี้	หลังสัญญาณเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ	เริ่มอ่อนแรงลง

	 ด้านสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ที่

จดทะเบียนในไทยนั้น	นางสาวณัฐพร	มองว่า

ตัวเลขทั้งปีนี้	น่าจะเติบโตที่	4.5%	ลดลงจาก

ประมาณการเดิมที่	5%	โดยถูกถ่วงลงจาก

สินเชื่อภาคธุรกิจที่เติบโตช้าตามบรรยากาศ

เศรษฐกิจ	รวมถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในช่วง

ที่เหลือของปีที่คงทยอยรับรู้ผลกระทบจากการ

เร่งซื้อล่วงหน้าไปแล้วก่อนมาตรการ	LTV	มีผล

บังคับใช้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา	ขณะที่	เอ็น

พีแอลนั้น	แม้จะมีโอกาสปรับขึ้นในช่วงระหว่าง

ปี	โดยเฉพาะจากหนี้ที่เคยปรับโครงสร้างไป

แล้ว	(Re-Entry)	แต่ปิดปี	ก็น่าจะรักษาระดับที่

สอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคารแต่ละแห่ง	
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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 

"EASTW" ที่ "A+" แนวโน้ม "Stable"

	 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้น

กู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกันของ	บริษัท 
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)	ที่
ระดับ	"A+"	ซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของ

บริษัทในฐานะผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่

มีโครงข่ายท่อส่งน�้าดิบครอบคลุมพื้นที่ในเขต

ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก	ความต้องการใช้

น�้าที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	

Corridor	-	EEC)	ตลอดจนการมีอัตราก�าไรที่สูง

และกระแสเงินสดที่สม�่าเสมอ	อย่างไรก็ตาม	จุด

แข็งดังกล่าวมีข้อจ�ากัดบางประการจากผลกระ

ทบที่คาดเดาได้ยากจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

อากาศและพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้าฉบับ

ใหม่	

	 ประเด็นส�าคัญที่ก�าหนดอันดับเครดิต

เป็นผู้ให้บริการน�้าดิบรายส�าคัญในเขตชายฝั่ง

ทะเลภาคตะวันออก	พื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง

ของบริษัทเป็นผลมาจากการที่บริษัทเป็นผู้

ให้บริการน�้าดิบรายส�าคัญในเขตชายฝั่งทะเล

ภาคตะวันออก	การมีโครงข่ายท่อน�้าดิบที่เชื่อม

โยงถึงกันอย่างสมบูรณ์ท�าให้การส่งน�้าจาก

แหล่งน�้าต่าง	ๆ	ไปยังพื้นที่ให้บริการในจังหวัด

ชลบุรี	ระยอง	และฉะเชิงเทราเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	โครงข่ายที่สมบูรณ์และครอบคลุม

นี้เป็นปัจจัยที่สร้างอุปสรรคในการเข้ามาแข่งขัน

ของผู้ประกอบการรายใหม่	ๆ	เนื่องจากจะต้อง

ใช้เงินลงทุนสูงและต้องได้รับความเห็นชอบจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

	 ความต้องการใช้น�้าที่เพิ่มขึ้นจากการ

พัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	

สืบเนื่องจากการสนับสนุนของภาครัฐบาล

ในการส่งเสริมการลงทุนในโครงการระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก	คาดว่าความต้องการ

ใช้น�้าดิบ	น�้าอุตสาหกรรม	และการจัดการน�้า

ครบวงจรจะเพิ่มขึ้นในอนาคต	ในช่วงครึ่งปีหลัง

ของปี	2561	บริษัทได้ท�าสัญญาขายน�้าจ�านวน	

2	ฉบับกับ	บริษัท	กัลฟ์	พีดี	จ�ากัด	และ	บริษัท	

อมตะ	วอเตอร์	จ�ากัด	เพื่อเป็นผู้ให้บริการน�้า

อุตสาหกรรมโดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี	2564	

เป็นต้นไป	บริษัทยังชนะการประมูลเป็นผู้ให้

บริการน�้าประปาและระบบบ�าบัดน�้าเสียในสนาม

บินอู่ตะเภา	นอกจากนี้	บริษัทยังหาโอกาสใหม่ๆ	

ในการที่จะให้บริการแก่พื้นที่นอกเขต	EEC	อีก

ด้วย

	 มีอัตราก�าไรที่แข็งแรงและกระแสเงินสด

ที่สม�่าเสมอ	ฐานะทางการเงินที่แข็งแรงของ

บริษัทเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีอัตราการ

ท�าก�าไรที่แข็งแกร่งและมีกระแสเงินสดจากการ

ด�าเนินงานที่แน่นอน	บริษัทมีอัตราส่วนก�าไร

จากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จ�าหน่ายต่อรายได้จากการขายอยู่ในระดับสูง

กว่า	54.0%	ในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา

	 ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะ

เติบโตที่ระดับ	5.0%	ต่อปีในช่วงปี	2562-2564	

โดยพิจารณาจากความต้องการใช้น�้าที่เพิ่มขึ้น

จากการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก	และความต้องการซื้อน�้าดิบที่เพิ่มขึ้น

ของการประปาส่วนภูมิภาค	(กปภ.)	ซึ่งเป็นผล

มาจากการใช้กลยุทธ์ด้านราคา

	 ผลกระทบที่คาดเดาได้ยากจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและ	พ.ร.บ.	

ทรัพยากรน�้าฉบับใหม่	สภาวะอากาศที่

เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากและส่ง

ผลกระทบต่อการบริหารจัดการน�้า	ในช่วงฤดู

แล้ง	คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าต่าง	ๆ	มีแนวโน้ม

เสื่อมโทรมลง	ในขณะที่การส่งน�้าจากแหล่งน�้าที่

อยู่ห่างไกลยังส่งผลท�าให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

อีกด้วย	ดังนั้น	บริษัทจึงพยายามแสวงหาแหล่ง

น�้าเพิ่มให้เพียงพอโดยการลงทุนสร้างแหล่งน�้า

ของตนเองนอกเหนือจากแหล่งน�้าที่ได้รับจัดสรร

จากกรมชลประทานหรือจากภาคเอกชน	(มีต่อ)
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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 

"EASTW" ที่ "A+" แนวโน้ม "Stable"

	 พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้าฉบับใหม่ที่

ประกาศในปี	2561	อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน

วัตถุดิบของบริษัท	อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้ลด

ความเสี่ยงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยมีการน�า

ปัจจัยนี้เข้าไปอยู่ในสูตรการค�านวณราคาขาย

ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีถัดไป

	 ภาระหนี้จะเพิ่มขึ้นจากโครงการลงทุน

ทริสเรทติ้งคาดว่าโครงสร้างหนี้ของบริษัทจะ

เพิ่มสูงขึ้นในช่วง	3	ปีข้างหน้า	เพื่อลงทุนในการ

จัดหาแหล่งน�้าที่แน่นอนและเพียงพอต่อความ

ต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก	

	 บริษัทมีแผนการลงทุนมากกว่า	7,000	

ล้านบาทในช่วง	3	ปีข้างหน้า	โดยบริษัทจะ

ใช้เงินลงทุนส่วนใหญ่ไปในการสร้างท่อส่ง

น�้าใหม่	รวมทั้งพัฒนาสถานีสูบน�้า	และเสริม

ประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาน�้า	ซึ่ง

ทริสเรทติ้งเชื่อว่าจะส่งผลให้อัตราส่วนเงินกู้รวม

ต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นจนถึง

ระดับ	48.0%	ในช่วง	3	ปีข้างหน้า	ในขณะที่

อัตราส่วนเงินทุนจากการด�าเนินงานต่อเงินกู้

รวมจะลดลงต�่ากว่า	20.0%	และอัตราส่วนก�าไร

ก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	และค่าตัด

จ�าหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายจะอยู่ที่	8	เท่าในช่วงปี	

2562-2564

	 ณ	สิ้นเดือนมีนาคม	2562	โครงสร้างเงิน

ทุนและสภาพคล่องของบริษัทยังอยู่ในระดับ

ดี	โดยอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุน

อยู่ที่ระดับ	35.4%	อัตราส่วนเงินทุนจากการ

ด�าเนินงานต่อเงินกู้รวมอยู่ที่ระดับ	30.4%	(ปรับ

อัตราส่วนให้เป็นตัวเลขเต็มปีโดยใช้ข้อมูลย้อน

หลัง	12	เดือน)	และอัตราส่วนก�าไรก่อนดอกเบี้ย

จ่าย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	และค่าตัดจ�าหน่ายต่อ

ดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่	11.6	เท่าในไตรมาสแรกของปี	

2562

	 สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

+	รายได้คาดว่าจะเติบโต	5%	ต่อปีในช่วงปี	

2562-2564	

+	อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อม

ราคาและค่าตัดจ�าหน่ายของบริษัทคาดว่าจะอยู่

ที่ระดับ	55%-57%	ในช่วงปีประมาณการ

+	งบการลงทุนจะอยู่ที่ระดับ	3,500	ล้านบาท

ต่อปี	ในช่วงปี	2562-2563	และอยู่ที่ระดับ	

1,050	ล้านบาทในปี	2564

	 แนวโน้มอันดับเครดิต

	 แนวโน้มอันดับเครดิต	"Stable"	หรือ	

"คงที่"	สะท้อนถึงความคาดหมายของทริส

เรทติ้งว่าบริษัทจะสามารถด�าเนินธุรกิจและ

สร้างกระแสเงินสดที่สม�่าเสมอต่อไป	และคาด

ว่าบริษัทจะขยายธุรกิจโดยการก่อหนี้อย่าง

ระมัดระวังและมีวินัย

	 ปัจจัยที่อาจท�าให้อันดับเครดิต

เปลี่ยนแปลง

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่

บริษัทสามารถเพิ่มกระแสเงินสดจากการด�าเนิน

งานได้เป็นอย่างมากโดยไม่ท�าให้ฐานะการเงิน

อ่อนแอลง	ในขณะที่การปรับลดอันดับเครดิต

อาจเกิดจากการลงทุนเชิงรุกมากเกินไปจนท�าให้

เกิดภาระหนี้ที่สูงขึ้นจนส่งผลให้อัตราส่วนเงินกู้

รวมต่อโครงสร้างเงินทุนสูงเกินกว่า	50%	อย่าง

ต่อเนื่อง

	 เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

-	อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญและการ

ปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน,	5	กันยายน	2561	

	 -	วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,		31	

ตุลาคม	2550

	 บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาค

ตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)	(EASTW)

อันดับเครดิตองค์กร:	A+

	 อันดับเครดิตตราสารหนี้:

EASTW226A:	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์	ไม่มีหลักประกัน	

1,200	ล้านบาท	ไถ่ถอนปี	2565	 A+

	 EASTW256A:	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์	ไม่มีหลัก

ประกัน	1,200	ล้านบาท	ไถ่ถอนปี	2568	A+

	 แนวโน้มอันดับเครดิต:	Stable
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บอร์ด กนง.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75%

 นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส 
เลขานุการ คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.)	แถลงผลการประชุมกนง.	
ในวันที่	26	มิถุนายน	2562	คณะกรรมการฯ	มี

มติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้

ที่ร้อยละ	1.75	ต่อปีในการตัดสินนโยบาย	คณะ

กรรมการฯ	ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม

ขยายตัวต่่ากว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออกสินค้า

และบริการเป็นส่าคัญ	อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ม

ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ภาวะการเงินโดยรวมยัง

อยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ	แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพ

ระบบการเงินที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง	คณะ

กรรมการฯ	เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย

ในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัว

ของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย

เงินเฟ้อในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯ	จึงเห็น

ควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เศรษฐกิจไทยใน

ภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าที่ประเมินไว้โดย

การส่งออกสินค้าขยายตัวชะลอลงกว่าที่ประเมิน

ไว้มากตามเศรษฐกิจคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่

ชะลอลงจากสภาวะการกีดกันทางการค้าที่รุนแรง

ขึ้นโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐฯ	และจีน	ภาคการท่อง

เที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าที่ประเมินไว้จากจ่า

นวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก	ส่าหรับด้านอุปสงค์

ในประเทศ	การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยาย

ตัวต่อเนื่องแต่ยังได้รับแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือน

ที่อยู่ในระดับสูง	รวมถึงรายได้และการจ้างงานที่

มีสัญญาณชะลอลงในภาคการผลิตเพื่อส่งออก	

การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอ

ลง	อย่างไรก็ดีการย้ายฐานการผลิตมายังไทยและ

โครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้าง

พื้นฐานจะช่วยสนับสนุนการลงทุนในระยะต่อไป	

	 ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยาย

ตัวต่่ากว่าที่ประเมินไว้จากการประกาศใช้พ.ร.บ.	

งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2563	ที่คาดว่าจะล่าช้าและการเลื่อนการลงทุน

ของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง	ทั้งนี้คณะกรรมการฯ	จะ

ติดตามความเสี่ยงด้านต่างประเทศจากสภาวะ

การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศแนวโน้ม

การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศ

อุตสาหกรรมหลักที่จะส่งผลมาสู่อุปสงค์ใน

ประเทศ	และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์	รวมทั้ง

จะติดตามการด่าเนินนโยบายของรัฐบาลใหม่และ

การใช้จ่ายภาครัฐ	ตลอดจนความคืบหน้าของการ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ส่าคัญและผลต่อเนื่อง

ไปยังการลงทุนภาคเอกชน	ซึ่งอาจส่งผลต่อแนว

โน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปอัตรา

เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีมีแนวโน้มทรงตัวใกล้เคียง

กับที่ประเมินไว้โดยราคาอาหารสดมีแนวโน้มปรับ

สูงขึ้นจากการประชุมครั้งก่อน	ส่วนอัตราเงินเฟ้อ

พื้นฐานมีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม	

ทั้งนี้	คณะกรรมการฯ	เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิง

โครงสร้าง	อาทิ	ผลกระทบจากการขยายตัวของ

ธุรกิจ	e-commerce	การแข่งขันด้านราคาที่สูง

ขึ้น	รวมถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ท่าให้ต้นทุน

การผลิตลดลง	ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้

ช้ากว่าในอดีตภาวะการเงินที่ผ่านมาอยู่ในระดับ

ผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ	

สภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง	อัตรา

ดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับต่่า	ภาคเอกชนยัง

สามารถระดมทุนได้ต่อเนื่อง	โดยสินเชื่อขยายตัว

ต่อเนื่องทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค	

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นค่อนข้าง

เร็วและแข็งค่าน่าเงินสกุลภูมิภาคเป็นผลจากเงิน

ดอลลาร์	สรอ.	มีทิศทางอ่อนค่าลง

	 การไหลเข้าของเงินทุนในช่วงสั้น	ๆ	และ

ปัจจัยในประเทศ	คณะกรรมการฯ	มีความกังวล

ต่อการแข็งค่าของเงินบาทซึ่งอาจไม่สอดคล้อง

กับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	จึงเห็นควรให้

ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและการไหล

เข้าของเงินทุนอย่างใกล้ชิดระบบการเงินโดยรวม

มีเสถียรภาพ	แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจ

สร้างความเปราะบางให้เสถียรภาพระบบการเงิน

ได้ในอนาคต	คณะกรรมการฯ	เห็นว่ามาตรการ

ดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่ได้ด่าเนินการไป

และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมา

ช่วยดูแลการสะสมความเปราะบางในระบบการ

เงินจากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น	

(search	for	yield)	ในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต่่า	

ซึ่งอาจน่าไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่่ากว่าที่ควร	

(underpricing	of	risks)	ได้ในระดับหนึ่ง	แต่ยัง

ต้องติดตามการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนที่มีแนว

โน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์การขยาย

สินทรัพย์และความเชื่อมโยงภายในของสหกรณ์

ออมทรัพย์	การปรับตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์

ภายหลังการปรับปรุงเกณฑ์การก่ากับดูแลสินเชื่อ

เพื่อที่อยู่อาศัย	(LTV)	มีผลบังคับใช้รวมถึงการก่อ

หนี้ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจประเมินความ

เสี่ยงต่่ากว่าที่ควร	

	 ทั้งนี้	การลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบ

การเงินในช่วงต่อไปยังจ่าเป็นที่จะต้องได้รับการ

ดูแลด้วยเครื่องมือที่หลากหลายทั้งอัตราดอกเบี้ย

นโยบายที่เหมาะสม	มาตรการก่ากับดูแลสถาบัน

การเงิน	(microprudential)	และมาตรการดูแล

เสถียรภาพระบบการเงิน	(macroprudential)	ที่

จะต้องให้ความส่าคัญเพิ่มขึ้นกับความสามารถใน

การช่าระหนี้ของลูกหนี้มองไปข้างหน้า	เศรษฐกิจ

ไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงตามแรงส่งจาก

อุปสงค์ต่างประเทศเป็นส่าคัญ	คณะกรรมการฯ	จะ

ติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	

อัตราเงินเฟ้อ	และเสถียรภาพระบบการเงิน	รวม

ทั้งปัจจัยเสี่ยงต่าง	ๆ	โดยเฉพาะผลกระทบของ

สภาวะการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศอย่าง

ใกล้ชิด	เพื่อประกอบการด่าเนินนโยบายการเงินที่

เหมาะสมในระยะต่อไป
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	 แม่มดน้อยภาคพิสดาร	ใช้ลูกแก้ววิเศษมองดูตลาดหุ้นไทยนักลงทุนส่วนใหญ่อาจ
ชะลอการลงทุนเพื่อรอความคืบหน้าจากการประชุม	G-20	ในช่วงปลายสัปดาห์โดยเฉพาะ
ข้อสรุปประเด็นสงครามการค้า	ที่ก�าลังส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกให้ชะลอตัว	ส่วนปัจจัย
ภายในประเทศ	ผลประชุม	กนง.ออกมาตามคาด	โดยบอร์ดกนง.	มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่	1.75%	เป็นเดือนที่	6	สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้	ขณะที่
แบงก์ชาติปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี2562	ลงาก	3.8%	มาอยู่ที่	3.3%
	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,722.21	จุด	เพิ่มขึ้น	0.88	จุด	หรือ	0.05%	มูลค่าการ
ซื้อขาย	64,024.43	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	5,735.35	ล้านบาท	บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	134.82	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ	5,011.40	ล้าน
บาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	589.12	ล้านบาท		
	 "สิทธิเดช	มัยลาภ"	บิ๊กบอสหนุ่มฟ้อ	หล่อเฟี้ยว	แห่ง	SKY	ซุ่มพัฒนา	Digital	

Platform	ของบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	AOT	เตรียมเปิดตัวส�าหรับสนาม
บินสุวรรณภูมิในเดือนสิงหาคม	2562	นี้	และสนาม
บินอื่นๆของ	AOT	ในอนาคตอันใกล้	พร้อมรับรู้ราย
ได้จากโครงการนี้ในช่วงไตรมาส	3/2562	เป็นต้นไป	
ตลอด	10	ปี	นอกจากโครงการนี้	SKY	เผยเตรียมจับ
มือเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับบริษัทไอทียักษ์ใหญ่
ระดับโลก	พร้อมรุกธุรกิจสมาร์ท	ซีเคียวริตี้	ดิจิตอล

แพลตฟอร์ม	และวิทยุสื่อสารดิจิตอล	ดันผลงานปีนี้เติบโตก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง
 RP	ร่วมลงทุนกับสายการบินในประเทศเมียนมา	ให้บริการจอง/จ�าหน่ายตั๋วเครื่อง
บินสายการบิน	ด้านเสี่ยอภิชาติ	ชโยภาส	แย้มๆ	ในอนาคตยังมีแผนเข้าไปเปิดให้บริการ
เดินเรือเฟอร์รี่ในต่างประเทศ	รวมทั้งอยู่ระหว่างศึกษาเส้นทางที่เป็นไปได้ในการเปิดให้
บริการเดินรถเส้นทางด่านสิงขร	หากด่านสิงขรเปิดเป็นด่านถาวรเมื่อไหร่	น่าจะมีความ
ชัดเจนขึ้น	ขณะที่	บริษัทยังมีแผนที่จะเพิ่มกองเรือจากปัจจุบันมีกองเรือทั้งหมด	15	
ล�า	พร้อมทั้งเตรียมลงทุนมูลค่าประมาณ	100	ล้านบาท	เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือที่4-5	
เพิ่ม	เพื่อแก้ปัญหาคอขวดในการให้บริการและยังเป็นการเตรียมพร้อมรองรับจ�านวนผู้
ใช้บริการที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น	มั่นใจรักษาระดับการเติบโตของรายได้ปีนี้	ไว้ที่	5-10%	
จากปีก่อน	750.43	ล้านบาท
 IVL	เผยเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้า"	IndoramaVentures	Quimica	"	ที่สเปน		
ก�าลังประเมินความเสียหาย-หาสาเหตุ	โดยไม่มีหยุดด�าเนินการผลิตแต่อย่างใด	พร้อม

ระบุเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด	โดยทรัพย์สินในส่วน
ที่เสียหายรวมทั้งสต๊อกสินค้านั้นมีการคุ้มครองอย่างเพียงพอภายใต้การประกันภัย
	 "ภาสิต	ลี้สกุล"	ขุนศึกแห่ง	TRC	แจกข่าวบริษัทฯ	ได้รับ	Letterof	Intent(“LOI”)	
ส�าหรับโครงการใหม่ชื่อโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน�้า	ดิบอ่างเก็บ	น�้าคลองหลวง-
ชลบุรี	(งานวางท่อส่งน้า	และก่อสร้างสถานีสูบน�้า)	ที่จังหวัดชลบุรี	มูลค่างาน	
1,800ล้านบาท	เจ้าของโครงการคือบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า	ภาคตะวันออก		
จ�ากัด	(มหาชน)	EASTW	ทั้งนี้ลักษณะโครงการเป็นงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้า	ระยะทาง	
ประมาณ	45	กิโลเมตรและก่อสร้างสถานีสูบน�้า	มีระยะเวลางาน	24	เดือน
	 เกือบ	3	ทศวรรษ	ของเส้นทางธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์	ของผู้บริหารสุดแกร่ง	“ภา
นุมาศ	รังคกูลนุวัฒน์	”	แห่ง	ACG	หรือ	บมจ.	ออโตคอร์ป	โฮลดิ้ง	ถือเป็นการยืนยัน
ความมุ่งมั่นตั้งใจท�างานมาอย่างยาวนาน	จนถึงวันที่พร้อมก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์	mai	
เรียกได้ว่าผลงานที่ผ่านมา	ทั้งด้านผลประกอบการ	และการขยายสาขาได้สะท้อนให้เห็น
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง	ถือว่าเป็นหุ้นน�้าดี	สตอรี่เด่น	พื้นฐานแน่นปึ้ก	ประกอบกับได้พี่
เลี้ยงคนเก่งจากค่าย	บล.ฟิลลิป	อย่าง	"เฮียโต	-	วิชา	โตมานะ"	เข้ามาช่วยเสริมพลัง	แค่
นี้ก็การันตีคุณภาพคับแก้ว	จากนี้อย่ากระพริบตา	ทุกฝีก้าวของ	ACG	ที่ก�าลังจะเข้ามาโลด
แล่นในตลาดหุ้น	เพราะงานนี้มีเฮ!!
 SMPC	ไม่กังวลกรณีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ	พิจารณาตอบโต้การน�าเข้าถังแก๊ส
โพรเพนจากไทย	ด้าน	"สุรศักดิ์"	เอ็มดี	มั่นใจท�าตามกติกาที่ถูกต้อง	สินค้าได้มาตรฐาน
และได้รับการรับรองถูกต้อง	ด้านยอดขายถังส่งออกเข้าสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง	15%	มั่นใจราคา
ขายยืนหยัดบนราคาที่สมเหตุสมผล	เหตุมีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีมีประสิทธิภาพ	
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีตลาดโลก
	 ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็น	เฮียพอลกับซ้อเปิ้ล	“สมพล	–	นุศรา	ธนาด�ารงศักดิ์”	สองหัว
เรือ	บมจ.ฟอร์จูน	พาร์ท	อินดัสตรี้	(FPI)	ออกสื่อสักเท่าไหร่	ท่าทางจะยุ่งกับการแพ็ค
กระเป๋าเดินสายโรดโชว์ต่างประเทศกันอยู่ตลอดเวลา	แต่ถึงแม้จะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากัน	แต่
เฮียก็ยังแจ้งรายงานการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่อง	...เพราะถึงตัวจะไม่อยู่	แต่ก็ยังเดินหน้า
ซื้อหุ้นคืนตามนโยบายที่ประกาศไว้	งานนี้ไม่ใช่เพื่อใคร	เพื่อผู้ถือหุ้น	และเพิ่มสภาพคล่อง
การซื้อขายล้วน	ๆ	บรรยากาศดี	ลงทุนดี	เห็นแบบนี้แล้ว	ผู้ถือหุ้นหายห่วงกันได้เลยคร้าา
	 เอ็มเอฟซีปลื้มหลังกองทุนเปิด	MPII	(เอ็มพาย)	หรือกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี	พร็อพ
เพอร์ตี้	แอนด์	อินฟราสตรัคเจอร์	เฟล็กซิเบิล	อินคัม	ยอดขายฮอตทะลุเป้าหมายเกิน
มูลค่าโครงการ	1,000	ล้านบาท	มีผู้สนใจเชื่อมั่นตอบรับการลงทุนอย่างล้นหลาม	จน
ต้องปิดการขายหน่วยลงทุนช่วงเสนอขายครั้งแรกก่อนครบก�าหนดระยะเวลา	นายเดน
นิส	ลิม	กรรมการผู้จัดการ	เตรียมจดทะเบียนเพิ่มวงเงินมูลค่าโครงการส�าหรับพร้อมรับ
การซื้อหน่วยลงทุนของผู้สนใจหลังช่วง	IPO	ต้นเดือนกรกฎาคมนี้	โดยกองทุนเปิด	MPII	
ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ	ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์	และหรือ
โครงสร้างพื้นฐาน	เน้นลงทุนในเอเซียแปซิฟิค	เช่น	ไทย	สิงค์โปร์	ฮ่องกง	มาเลเซีย	และ
ญี่ปุ่น	ที่มีศักยภาพการเติบโต	เพื่อผลตอบแทนที่สม�่าเสมอในระยะยาวจากเงินปันผลและ
ราคาที่เพิ่มขึ้น

คงดอกเบี้ย

บล.เคจีไอ	:	LPH	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.80	บ.

บล.เคจีไอ	:	AOT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	88.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	AP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.40	บ.

				บล.ทิสโก้	:	AOT	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	77.00	บ.	

บล.ฟิลลิป	:	AP	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.60	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	HMPRO	แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	

ราคาพื้นฐาน	ที่	18.20	บ.
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ทองค�า&BITCOIN บันทึกน�้าตา ความขมข่ืน ความทรงจ�า 

และการกลับมาทะยานฟ้าของพวกมันอีกค�ารบ

Q : ทองค�าจะถอยย่อลงมาให้รับบ้างไหมค่ะอจ. มันขึ้นมาเยอะขนาดนี้ แล้ว BITCOIN ยังตามทันมั้ย?

A:1.ภาพของทองค�าระยะยาวก่อนนนะครับ	ผมมีชื่อเสียงมากจากค�าพยากรณ์ในวันที่	31	สิงหาคม	2011	ว่า	ทองค�าก�าลังจะขึ้นไปดอยแถวๆ	

1920+/-	และก�าลังจะลงยาวนานในคลื่น	C	โดยผมพยากรณ์ว่าอาจลงมาแถวๆ	600-700$	กินเวลาขาลงอย่างน้อย	5ปี	ยาวหน่อยก็ราวๆ	

10ปี	หลังค�าพยากรณ์นี้	5	วันท�าการ	ทองค�าพีคที่	1923$	ใน	5วันท�าการถัดมา	และลงมาแล้วก็ซึมยาวมาเป็นเวลา	8ปี	แต่ไม่ได้ลงมาถึง	

600-700$	ลงมาจริงๆต�่าสุด	1045$
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2.ในระยะ	4-5ปี	ที่ผ่านมา	ผมพยากรณ์ว่าทองค�าลงจบไปแล้วที่	1045	ในปี	2015	จากนั้นจะใช้เวลาฟอร์มตัวในคลื่น	1-2	จนกว่าจะผ่านแนว

ต้านเขต	1360-1380$	ก็จะเปลี่ยนเทร็นด์เป็นขาขึ้นรอบใหญ่	ไปคลื่นที่3	ซึ่งมีเป้าหมายแรกๆราว	1500	ถัดไป	1600	หรืออาจไปได้ถึง	1800	

และเมื่อขึ้นไปจบคลื่น5เที่ยวนี้จะขึ้นไปท�า	nerw	high	เกิน	1923$	ที่เตยท�าไว่ในเดือนกันยายน	2011	(ซึ่งท�าให้ผมกังวลว่า	อาจแปลว่าก�าลัง

จะเกิด	global	economic	crisis	หรือเปล่า?	ท�าไมทองวิ่งขึ้น	แต่ค�าอธิบายตอนนี้คือ	เพราะมีการย้ายเงินจากเงินฝาก	และบอนด์มาโภค

ภัณฑฺ์และหุ้น	เพราะ	FED	จะลดดอกเบี้ยครึ่งปีหลัง	รวมทั้งทั่วโลก	และไทยจะลดด้วย	เลยมีผลให้ทองและหุ้นขึ้นมาพร้อมๆกัน	ซึ่งนานๆจะ

เห็นที	เพราะตามปกติหากทองขึ้น	มักหมายถึง	Global	economic	crisis	ก�าลังมา	มีการย้ายเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นมาทองที่เป็น	

safe	haven	แต่รอบนี้ต่างไป)

2.ในระยะสั้น-ทองค�าผ่านแนวต้านส�าคัญคือ	1360-1380	ดังกล่าวไปในข้อ	1ท�าให้ทะยานขึ้นมา	ตอนนี้ก็	overheat	มากๆใน	modified	

stochastics	ในชาร์ตรายวันตอนนี้ค่า	%k=93%	ปกติหากมาแถวๆ	95%	ก็มักจะเกิดการขายปรับลด	overheat	ลงไปบบ้าง	แต่เนื่องจาก

จากเป็นขาขึ้นก็จะไปหวังให้ลงมากๆก็ล�าบาก	อาจจะลงมาได้อย่างมากแถวๆ	1400	หรือเต็มที่ก็	1380-1385$	หรือเผลอๆปรับลดระหว่างวัน

แถว	1400-1408	จากนั้นก็วิ่งกันต่อ

24 www.HoonInside.com 27  June  2019



ทองค�า&BITCOIN บันทึกน�้าตา ความขมข่ืน ความทรงจ�า 

และการกลับมาทะยานฟ้าของพวกมันอีกค�ารบ

ข้อเสนอของผมคือ

1.ให้เทรดอิงขาขึ้้น	หากติดทอง	ทั้ง	spot	gold	ทั้งทองแท่ง	ทองรูปพรรณไว้สมัยตื่นทองเมื่อ	8ปีก่อน	อย่าขุดมาขาย	ให้รอ	หากอยากอยาก

หลุดไวให้ซื้อเฉลี่ยขาขึ้น
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2.อย่าพยายามไปหาก�าไรด้วยบการนช็อร์ตในตลาดล่วงหน้า	เพราะอย่าลืมว่าขาขึ้นเที่ยวนี้จะไปอย่างน้อยคือ	1500/1600	อย่างมากคือ	

new	high	เกิน	1923	ที่ส�าคัญเพิ่งเริ่มนับ	1	ขาขึ้นเที่ยวนี้	อย่าไปฝืนตลาด	ให้	follow	trend	ด้วยการเทรดอิงท่างขึ้น	ท่านจะได้ไม่เจ็บตัวฝืน

แนวโน้มเป็นทุกข์	น้อมตามแนวโน้มเป็นสุข

note:	A	:	ผมมีชื่อเสียงมากจากการพยากรณ์ว่าทองค�าจะพีคในปี	2011	และอีกเรื่องคือพยากรณ์ว่า	BITCOIN	จะพีคในสิ้นปี	2017	เพียง	

10	วัน	ก่อนยอดดอย	และเป้าตกมองไว้ราวๆ	1500-3000$	และกลับมาแนะน�าให้เทรดใหม่หากผ่าน	3800$	เพราะจะขึ้นรอบใหม่เป้าแรก	

10000	ถัดไป	12000	และ	15000$

26 www.HoonInside.com 27  June  2019



ทองค�า&BITCOIN บันทึกน�้าตา ความขมข่ืน ความทรงจ�า 

และการกลับมาทะยานฟ้าของพวกมันอีกค�ารบ

เรื่องที่ผมแม่นย�ามากมาจาก 2 เรื่อง

1.ผมใช้ทฤษฎีคลื่น	Ellliot	wave	ฟันธง

2.ผมไม่มี	bias	กับทองค�า	และ	BITCOIN	เพราะผมไม่เคยเทรด	ท�าให้ตัด	bias	ทิ้งไปหมด	(ตอนเวลานั้นพวกค้าทองค�าบอกว่า	ผมเป็นนัก

วิเคราะห์หุ้นจะมารู้เรื่องอะไร	เช่นเดียวกับพวกค้า	BITCOIN	บางท่านเป็นเซียนด้านนี้ก็มาเยาะเย้ยว่าผมไม่เคยเทรดจะมารู้เรื่องได้ไง...การที่่

พวกเขาเทรดอยู่จึงมีอคติมาก	ก็เลยผิดพลาดมากครับแต่เวลาผมวิเคราะห์หุ้น	ท่านอย่าปักใจเชื่อมาก	เพราะผมมีbiasอยู่อย่างแน่นอน)
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เซียน	BITCOIN	ท่านเคยมาเยาะผมว่าเอาเรื่องคลื่น	เรื่องจิตวิทยาฝูงชนอะไรไม่รู้มาฟันธงว่า	BITCOIN	จะฟองสบู่แตกแล้วตก	(ตอนนั้นอยู่

แถวๆ	20000	ก�าลังคลั่งกันมาก)	ไม่เคยเทรด	BITCOIN	จะมารู้ได้ไง	เซียนท่านนี้มีในเวลานั้น	มีชื่อเสียงมากเรื่อง	BITCOIN	แต่ปัญหาก็คือ

เลยมี	bias	มาก	ผมหวังว่าท่านจะได้ทบทวนบทเรียน	เพื่อจะท�าได้ดีขึ้น	เพราะผมคิดว่าท่านมีอนาคตไกลแน่	กับความเป็นคนหนุ่มที่เก่งและ

กระตือรือร้น	ส่วนเรื่องทองค�า	ในปีที่ฟองสบู่แตกนั้น	ผมได้รับเชิญให้เป็นบอร์ดบริษัทค้าทองค�ารายใหญ่ของประเทศครับ	น�าเข้ามาจ�าหน่าย	

45%	ของทั้งหมด

ผมประชุมบอร์ดเดือนละครั้ง เขาให้เบี้ยประชุมแสนนึง คนนี้เป็นเพ่ือนผมด้วย เขาบอกผมมีหน้าที่ 2 
อย่าง

1.มาประชุมบอร์ดเดือนละหนเพื่อรับเบี้ยเลี้ยง	ดื่มน�้าชากัน

2.หากเขามองเรื่องทองค�าไปทางไหน	ให้ผมพยายามมองหาอะไรที่น่าอันตราย	

และมองให้ต่างจากเขาที่สุด	เพราะเขามีbiasกับทองค�ามาก	(เวลานั้นเขามองขึ้น

ไป	2500$)

ผมคิดว่าเขาได้ท�าในสิ่งที่คุ้มค่า	เพราะดูจะเป็นรายเดียวของประเทศที่พาลูกค้า

ยอม	cut	loss	และหันมาอยู่ทาง	short

B	:	ผมไม่ได้เก่งระดับเทพ	ถูกทุกครั้ง	บ่อยครั้งที่ผมผิดพลาด	พานักลงทุนเสีย

หาย	แต่จะตามรับผิดชอบดูแลแก้ไขกันเยี่ยงนักวิชาชีพครับ

..	

ตอนนี้ผมจัดโผ	8หุ้นเด่นพิมพ์นิยม	เทคนิคสวย	พื้นฐานดี	สตอรี่เด็ด	อนาคตไกล	

ในจ�านวนนี้	6ใน8	ตัวมีสิทธิ์ขึ้นระดับเท่าตัวเลย	ถ้ารอได้ซัก	2-3ปีครับ	ติดต่อ

เพื่อรับรายละเอียด	คลิก	Line@	:	https://goo.gl/ybfAvJ
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ทองค�า&BITCOIN บันทึกน�้าตา ความขมข่ืน ความทรงจ�า 

และการกลับมาทะยานฟ้าของพวกมันอีกค�ารบ

ณัฐวุฒิ Live  - ทองคึก หุ้นวิ่ง BITCOIN กระฉูด ท�ายังไงไม่ตกรถ/กองทุนควบการันตีมรดกร้อย
ล้านให้ลูกหลาน

1.ทองค�ากระฉูด	BITCOIN	รอบใหม่วิ่งระเบิด	ตลาดหุ้นวิ่งกระจาย	แต่ชั้นขายหมู	แถมตกรถไปแล้ว	ท�าไงดี...มีค�าตอบ	วิธีแก้แบบชัดๆจัดเต็ม	

ท�าได้ทันที	คลิกเลย

2.เปิดสินค้าใหม่ส�าหรับเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณปู่ที่จะส่งมรดกให้ลูกหลาน	กองทุนควบประกัน	การันตีมรดกร้อยล้าน	ฟังชัดๆจัดแจ่ม

*ร่วมสนุกกับคลิปนี้-ท่านใดที่แชร์คลิปนี้ออกไปตามกรุ๊ป	facebook	หรือหน้าแฟนเพจ	5	กรุ๊ปขึ้นไป	พร้อมแคปเจอร์รูปไว้	ส่งมาให้เราที่	

line@	นี้	https://goo.gl/ybfAvJ	รับทันทีหุ้น8เซียนพิมพ์นิยม	พร้อมสมาชิกกิตติมศักดิ์ฟรี	1	เดือน	มูลค่า	4,000	บาท	จ�ากัดเพียง	10	ท่าน	

ภายในวันนี้วันเดียวเท่านั้น
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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